

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ สมัยสามัญ

สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ผู้มาประชุม

๑	นายตรีธวัฒน์	สุขศรีพัฒนา	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
๒	นายหวัด	ด่านกลาง	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
๓	นายธนะวัฒน์	จันทาน	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑
๔	นายปรีชา	ทองประดิษฐ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑
๕	นายธงชาติ	บุญรอด	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๒
๖	นายชู	เรืองดี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๒
๗	นายจรัส	อุชุภาพ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๓
๘	นายสัด	กลินสุคนธ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๓
๙	นายอภิชาติ	ชูลพันธ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๔
๑๐	นายบุญเกล้า	ตั้งถาวรการ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๔
๑๑	นางสาวกรรณา	สร้อยสง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๕
๑๒	นางปวันรัตน์	รอดพัน	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๕
๑๓	นายนิยม	อิมอาบ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๖
๑๔	นายชาญชัย	ทองไทย	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๗
๑๕	นายมานัต	พุลเพิ่ม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๘
๑๖	นายกอบชัย	บานแย้ม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๘
๑๗	นายณรงค์เดช	อินมี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๐
๑๘	นางสาวพรทิพ	อุทัยธรรม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๑
๑๙	นายบุญอ้าย	ทรัพย์มา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๒
๒๐	นางสาวเรณู	ฤทธิมาก	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๒
๒๑	นายจิระ	เอ็งพัาศรี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๓
๒๒	นายพงศธร	จันทร์ศิริ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๓
๒๓	นายบุญสืบ	ดิษฐทองคำ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๔
๒๔	นายสายชล	บุบผา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๔
๒๕	นายสุตจิริต	กลินอยู่	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๕
๒๖	นายภมร	อยู่เย็น	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๖
๒๗	นางจिरาพร	รอดภัย	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ผู้ไม่มาประชุม (ลาการประชุม)

๑	นายเอกชัย	เจิมสุวรรณ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๐
๒	นายดำรงค์	ปุยอรุณ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๐
๓	นางปรางทิพย์	พรหมเชื้อ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๑
๔	นางปราณี	พานพวง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๖

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นายนาวิน	มูลมงคล	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
๒	นายแก่นนคร	ขุนสงคราม	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
๓	นายวันเพ็ญ	เรืองโรจน์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
๔	นายจักริน	พ่วงดี	หัวหน้าสำนักปลัด
๕	นายทวีศักดิ์	อุดมวิซชากร	ผู้อำนวยการกองคลัง
๖	นายรัชพล	เสื่อสอาด	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗	นางสาววิจิตรา	ฉิ่งเล็ก	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม
๘	นายพงศ์ศักดิ์	นาโคโต	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๙	นางสาวกุลศิริ	เกษรมาลา	ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
๑๐	นางสาวปนัดดา	ศันเสนียกุล	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๑๑	นางสาวทับทิม	แสงงาม	นักจัดการงานทั่วไป
๑๒	นางสาวอริญญา	ปิ่นแก้วกาญจน์	นักวิชาการศึกษา
๑๓	นางเรวดี	ยกย่อง	เจ้าพนักงานธุรการ
๑๔	นายพงศ์ธร	อองกุลนะ	เจ้าพนักงานพัสดุ
๑๕	นางสาวรุจิรา	น้อยผล	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
๑๖	นางมลเทียน	เชิงชั้น	เจ้าพนักงานธุรการ
๑๗	นายสุพชัย	ยิ้มละมัย	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๘	นางสาวดาวพระศุภร์	ม่วงศรี	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๙	นางสาวสุจิตรา	โชติรัตนฤทธิ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒๐	นายภคพล	ชูลักษณ์	พนักงานทั่วไป
๒๑	นายวิรัตน์	พัตทอง	พนักงานจ้างเหมา
๒๒	นางสาวกรรณิการ์ณ	หอยหวาน	พนักงานจ้างเหมาฯ (ประชาสัมพันธ์)
๒๓	นายธีรพงศ์	อินมี	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙
๒๔	นางวนิดา	ครุฑกาศ	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะเภา
๒๕	นายชุมพร	นาคประสพสุข	ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหัวหิน
๒๖	นายภัทรารุช	ญาณสิทธิ์	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคร้า
๒๗	นางสาวอารียา	ชวกเชียว	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหียง
๒๘	นางสาวปทุมศรี	ปานหอม	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองซอ
๒๙	นางเพ็ญผกา	ชัยนา	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโสม

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานสภาฯ

: เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

๑. แนะนำพนักงานส่วนตำบลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ จำนวน ๓ อัตรา ดังนี้

- ๑) นางสาวอริญญา ปิ่นแก้วกาญจน์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
- ๒) นายพงศ์ธร อองกุลนะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
- ๓) นางสาวรุจิรา น้อยผล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ขอเรียนเชิญออกมาด้านหน้าที่ประชุมสภาฯ กล่าวแนะนำตัว

นางสาวอริญญา ปิ่นแก้วกาญจน์
นักวิชาการศึกษา

ข้าพเจ้าชื่อ นางสาวอริญญา ปิ่นแก้วกาญจน์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา มาจากปราณบุรี เคยทำงานอยู่ อบต.ปราณบุรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายพงศ์ธร อองกุลนะ
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวรุจิรา น้อยผล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ข้าพเจ้าชื่อ นายพงศ์ธร อองกุลนะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
มาจากราชบุรี เคยทำงานอยู่เอกชนบริษัทตีแทค
ข้าพเจ้าชื่อ นางสาวรุจิรา น้อยผล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
มาจากปราณบุรี เคยทำงานอยู่ อบต.ปราณบุรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้างานจัดเก็บ
รายได้

ประธานสภาฯ

กล่าวยินดีต้อนรับทุกท่าน ก็ทำความรู้จักกันไว้เนะครั้นมีอะไรจะได้สอบถามกัน
และขอให้ตั้งใจทำงานเรียนรู้งาน ก็ฝากไว้ด้วยนะครั้น จะได้ช่วยกันพัฒนา
ท้องถิ่นในตำแหน่งหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ

ที่ประชุมฯ

รับทราบ

ประธานสภาฯ

ลำดับต่อไป ก่อนที่จะไปในเรื่องของ การติดตามประเมินผลแผนฯ ก็ขอให้
ผอ.ร.ร.แต่ละที่ได้กล่าวก่อน เนื่องจากมีภารกิจจะต้องเดินทางไปประชุมต่อ
ขอเรียนเชิญครับ

นางวนิดา ครุฑภาค
ผอ.ร.ร.บ้านหนองตะเภา

ทางโรงเรียนหนองตะเภา ขอพูดในนามของกลุ่มโรงเรียนในเขตตำบลหินเหล็กไฟ
เรื่องที่จะกล่าวมี ๔ เรื่อง ด้วยกัน

๑. เรื่องการจัดเก็บขยะ เนื่องจากบางโรงเรียนไม่ได้เก็บเป็นประจำ ก็จะเป็น
โรงเรียนหนองซอ ส่วนโรงเรียนอื่นๆ ทางเจ้าหน้าที่ อบต.เข้าจัดเก็บขยะ
เป็นประจำทุกสัปดาห์ ก็ขอขอบคุณมาก ก็อยากขอให้ทาง อบต.หินเหล็กไฟ
ช่วยติดตามเรื่องของโรงเรียนบ้านหนองซอด้วย

๒. เป็นประเด็นในเรื่องของการตัดแต่งกิ่งไม้ โรงเรียนบุคลากรค่อนข้างน้อย ก็
ขอให้ทาง อบต.ช่วยเข้ามาตัดแต่งต้นไม้ ภายใน ภายนอก และรอบ ๆ โรงเรียน
ซึ่งทางโรงเรียนไหนจะตัดแต่งต้นไม้ก็จะให้ทำหนังสือมาถึง อบต.หินเหล็กไฟ
ก็รบกวนให้ทาง อบต.หินเหล็กไฟ ช่วยดูแลทางโรงเรียนในเรื่องนี้ด้วย

๓. เรื่องการฉีดยุง ยุงค่อนข้างระบามาก โดยเฉพาะโรงเรียนหนองตะเภา
เอง พอฉีดไปแล้ว หลังฉีดจะมียุงเยอะหนวกกว่าเดิม อยากให้ทาง อบต.หินเหล็ก
ไฟ ทำแผนเขาฉีดยุงเป็นประจำทุกเดือน เพื่อลดปริมาณยุง ส่วนเรื่องน้ำขังทาง
โรงเรียนเองก็ดูแลอยู่แล้ว และอยากให้แผนเข้าฉีดยุงทุกทุกโรงเรียน
เพราะยุงค่อนข้างเยอะทุกโรงเรียน แล้วจะเป็นไปได้ไหมถ้าอยากจะให้เขาฉีดยุง
เป็นช่วงเวลาเสาร์อาทิตย์ เบื้องต้นได้คุยรายละเอียดกับ ผอ.กองสาธารณสุขฯ
ในเรื่องนี้ไปแล้วบางส่วน จึงอยากเรียนถามทาง อบต.หินเหล็กไฟ ว่าจะเป็นไปได้
ไหมถ้าให้เขาฉีดยุง ในช่วงเวลาเสาร์ - อาทิตย์ เนื่องจากจะได้ปิดโรงเรียนไว้
ประมาณ ๒ วัน เพื่อให้ยุงตายสนิทก่อนและค่อยกลับมาทำความสะอาด ในเช้า
วันจันทร์

๔. โรงเรียนบ้านหนองตะเภา มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของทาง อบต.หินเหล็กไฟ
ด้วย อยากจะรบกวนทาง อบต.หินเหล็กไฟ ให้ช่วยเหลือเกี่ยวกับการติดเมทัลชีท
หรือว่าหลังคาอาคารของโรงเรียน เพราะว่าอากาศร้อนมากทำให้เด็กนอนร้อน
เพราะแสงแดดส่องเข้าห้องพอดี และกิจกรรมด้านหน้าก็ทำกิจกรรมไม่ได้เลย
จึงรบกวนให้ทาง อบต.หินเหล็กไฟ ช่วยดูแลในส่วนนี้ด้วย

ประธานสภาฯ

ในส่วนในเรื่องยุ่งตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วไม่สามารถปล่อยให้ม็ลูกน้ำได้ ก็จะเป็นหน้าที่ของทุกส่วนราชการที่มีหน้าที่ช่วยกำจัดลูกน้ำ ส่วนเรื่องการบริหารเวลาในการจัดฉีดยุงก็ให้ในส่วนของกองสาธารณสุขหาวิธีแก้ไข ส่วนเรื่องการติดเมทัลชีท ทางสมาชิก อบต.บุญเกล้า ตั้งถาวรกรม หมู่ที่ ๔ ก็กล่าวเสมอแต่ติดในเรื่องของการออกแบบ ซึ่งการที่จะนำเรื่องเข้าสู่สภานั้นจะต้องมีเอกสารและแบบให้พร้อมก่อน ตอนนี้ก็อาจจะหาวิธีทางอื่นเพื่อเข้าไปช่วยเหลือในส่วนนี้ขอเชิญ ผอ. โรงเรียนบ้านหนองซอ

นางสาวปทุมทรีก์ ปานหอม
ผอ.ร.ร.บ้านหนองซอ

ขอแจ้งเพิ่มเติมจากที่ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองตะเภา ได้แจ้งไปนะคะ ซึ่งปัญหาของทางโรงเรียนบ้านหนองซอ ก็จะเป็นในส่วนในเรื่องปัญหาสายไฟตรงบริเวณทางเข้าวัดค่อนข้างที่จะระโยงระยาง เกรงว่าจะมีรถเกี่ยวเข้าสักวันหนึ่ง ซึ่งทางโรงเรียนก็ยิ่งขาดบุคลากรในด้านนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ให้ทางอบต.หินเหล็กไฟ ที่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านสายไฟ เข้ามาเก็บเพราะปัญหาต่อมาคือการตัดแต่งต้นไม้บริเวณด้านข้างทำไม่ได้เลยเพราะติดสายไฟที่เยอะมาก ขอให้ทาง อบต.หินเหล็กไฟ พิจารณาด้วยในส่วนนี้ และเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องขยะนับว่าเป็นปัญหาอีกด้านหนึ่ง ก็คือ จากที่เคยได้ขอลงขยะไปก็ขอขอบคุณมาก แต่ปัญหาที่ตามมาตอนนี้ คือ ชุมชนก็จะเอาขยะไปไว้รวมตอนแรกจะไว้หน้าโรงเรียน ต่อมาย้ายไปอีกฝั่งเขาก็ไม่ยอมให้มีขยะไว้หน้าบ้านตนเอง มีการเคลื่อนย้ายไปตั้งที่ศาลาของโรงเรียนซึ่งเห็นคุณครูแจ้งว่าศาลานั้นมีไว้เพื่อรับแขกด้วย ก็ยังมีการขยะลงไปมา จนตอนนี้ถึงขยะได้มาตั้งอยู่หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.หินเหล็กไฟ เรียบร้อยแล้ว ทำให้ภูมิทัศน์ดูไม่ดีจึงอยากให้ทาง อบต.หินเหล็กไฟ ช่วยดูแลในส่วนนี้ว่าเห็นควรทำอย่างไรจึงจะทำให้ภูมิทัศน์บริเวณนั้นดีขึ้น

ประธานสภาฯ

ในเรื่องของสายไฟนั้น คาดว่าน่าจะเป็นสายเคเบิลส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาทุกที่ ดังนั้นต้องประสานงานกับทางไฟฟ้าว่าจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร ส่วนเรื่องขยะตกค้างให้ติดต่อกองสาธารณสุขได้เลย เพราะหากเป็นขยะติดเชื้อก็จะเป็นอันตรายต่อเด็ก

นายนิยม อิ่มอาบ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖
ที่ประชุม

ที่บอกว่าสายเคเบิลนี้ไม่ใช่หะครีบเป็นสายไฟผมเคยแจ้งแล้วในที่ประชุมสภาฯ แต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข ส่วนเรื่องขยะที่ไปรวมทั้งไว้ก็ยังไม่ได้ถูกจัดเก็บ

ประธานสภาฯ
นางสาวอารีญา ขวกเขียว
ผอ.ร.ร.บ้านหนองเหียง
ประธานสภาฯ

รับทราบ
ลำดับต่อไปขอเชิญ ผอ. โรงเรียนบ้านหนองเหียง
ขอสอบถามว่า อบต.หินเหล็กไฟ มีความพร้อมหรือไม่ในเรื่องของการตัดแต่งต้นไม้หรือไม่
การตัดแต่งต้นไม้สูงต้องใช้รถกระเช้า แต่เนื่องจากรถกระเช้าคันเก่าเสียและรถกระเช้าอีกคันก็มีการใช้งานอยู่ แต่ก็จะมีริบดำเนินการให้ ก็ขอฝากท่านนายก อบต.หินเหล็กไฟ ด้วยในเรื่องนี้

นายนาวิน มุลมงคล
นายก อบต.หินเหล็กไฟ
นางเพ็ญผกา ชัยนา
ผอ.ร.ร.บ้านวังโบสถ์

รับทราบ จะริบดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ขอขอบคุณเรื่องขยะที่ได้มีรถขยะเข้ามาจัดเก็บแล้ว ส่วนเรื่องตัดแต่งต้นไม้ทาง อบต.หินเหล็กไฟ รถกระเช้าว่างหรือไม่เพราะไปไม่ถึงฝ้า ซึ่งอยู่ชั้น ๓ ของโรงเรียน

ประธานสภา
นายหวัด ด้านกลาง
รองประธานสภา
ประธานสภา
นายนาวิน มูลมงคล
นายก อบต.หินเหล็กไฟ
ที่ประชุม
ประธานสภา

ในส่วนเรื่องนี้อาจมีค่าใช้จ่าย ต้องลองปรึกษาดู
โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ และโรงเรียนบ้านหนองเหียง ขอให้ทาง อบต.หินเหล็กไฟ
ให้ความสำคัญนี้เพราะเด็กเยอะอันตราย
ลองดูว่าซ่อมยังไงได้ค้นเก่าอาจเปลี่ยนท้ายแล้วโอนให้งานป้องกันดำเนินการต่อ
เรื่องต้นไม้ให้ ผอ.กองช่าง เป็นผู้ดำเนินการ

รับทราบ

**๒. เรื่องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ**

ข้อกฎหมาย

**๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๖๑**

ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจ
หน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร

ข้อ ๓๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอกดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีขั้นตอน
ดำเนินการ ดังนี้

(๑) คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด
ขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน

(๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตาม
ประเมินผล

(๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลรายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพื่อประเมินรายงานผล เสนอความเห็น
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ ๒๙ (๓) และข้อ ๓๐ (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น กรอระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้

ขอเรียนเชิญ ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

เอกสารทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ขอให้ที่ประชุมอ่านรายละเอียดตามเอกสารได้เลย

รับทราบ

มีท่านใดสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

-ไม่มี-

: รับรองรายงานการประชุม

การรับรองรายงานการประชุมนี้มีทั้งหมด ๒ ครั้ง ด้วยกัน จึงขอมติที่ประชุม ๒ ครั้ง

๑. การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

เนื่องจากการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพราะวาระสำคัญตกหล่นไปหรือเป็นไปตามที่เห็นควร ที่ประชุมจึงมีมติให้แก้ไขรายงานการประชุม ดังนั้น ให้ที่ประชุมดูรายละเอียดเอกสารรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ อีกครั้งว่ามีข้อความใดอันเป็นสาระสำคัญที่ตกหล่นไปก็สามารถแจ้งที่ประชุมเพื่อทำการแก้ไขรายงานการประชุมต่อไป หากไม่มีการแก้ไขแล้วก็จะขอมติต่อที่ประชุมด้วย

ให้การรับรองการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

๒. ให้สมาชิกตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ว่ามีข้อความใดอันเป็นสาระสำคัญที่ตกหล่นไปก็สามารถแจ้งที่ประชุมเพื่อทำการแก้ไขรายงานการประชุมต่อไป หากไม่มีการแก้ไขแล้วก็จะขอมติต่อที่ประชุมด้วย

นางจิราพร รอดภัย
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ

ที่ประชุม

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ประธานสภาฯ

- ที่ประชุม** ให้การรับรองการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
- ระเบียบวาระที่ ๓** : กระตุ้น
- ไม่มี -
- ระเบียบวาระที่ ๔** : เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
- ไม่มี -
- ระเบียบวาระที่ ๕** : เรื่องที่เสนอใหม่
- ประธานสภา** ๕.๑ ยุติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- นายนาวัน มุลมงคล** **ผู้เสนอญัตติ** นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
- นายก อบต.หินเหล็กไฟ** **ข้อกฎหมาย**
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓
หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
- ขอเชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องชี้แจงต่อที่ประชุม
โอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้
- นายทวีศักดิ์ อุดมวิชากร**
ผอ.กองคลัง

หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณก่อนโอน	(+/-) จำนวนเงินที่โอน	งบประมาณหลังโอน	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เงินเดือน	เงินเดือนพนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ของกองคลัง	๒,๑๐๘,๐๐๐	๑,๖๔๗,๘๙๕	๑๖,๐๐๐	- ๑,๖๓๑,๘๙๕	๑. โอนลด เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่หมวด ค่าครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ๑. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๒ ตัว ๒. จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานจำนวน ๒ ตัว เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐.- บาท
				๑,๖๓๑,๘๙๕	๒๘,๐๐๐	- ๑,๖๐๓,๘๙๕	๒. โอนลด เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่หมวด ค่าครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู คุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐.- บาท
				๑,๖๐๓,๘๙๕	๑๖,๐๐๐	- ๑,๕๘๗,๘๙๕	๓. โอนลด เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่หมวด ค่าครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีกหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank

								Printer) คุณลักษณะตามเกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระดาษ ดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐.-บาท
รวมโอนลด					๖๐,๐๐๐	-		

**ประธานสภาฯ
ที่ประชุม**

นางสาวกุลศิริ เกสรมาลา

ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร

มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม
มีมติเอกฉันท์อนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่าย ตามเสนอ
โอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๔ รายการ ดังนี้

หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ก่อนโอน	(+/-) จำนวน เงินที่โอน	งบประมาณ หลังโอน	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายกรณีมี การแก้ไขเปลี่ยนแปลง	
ค่าใช้จ่าย	รายจ่าย ให้ได้มา ซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็น ๑. ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่ม เข้าปก หนังสือ ข้อบัญญัติ หรือ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ	๑๙๐,๐๐๐	๑๗๑,๒๐๐	๒๗,๔๐๐	-	๑๔๓,๘๐๐	๑. โอนลด เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ๑. โครงการจัดซื้อโต๊ะ คอมพิวเตอร์ขาเหล็ก จำนวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๓,๕๐๐.- บาท ๒. โอนลด เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ โครงการจัดซื้อโต๊ะเหล็ก สำนักงาน ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๔,๐๐๐.- บาท ๓. โอนลด เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ โครงการจัดซื้อเก้าอี้ สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๓,๙๐๐.-บาท ๔. โอนลด เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ใน งานราชการกองส่งเสริมการเกษตร เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐.-
รวมโอนลด					๒๗,๔๐๐	-		

**ประธานสภาฯ
ที่ประชุม**

**นายจักริน พ่วงดี
หัวหน้าสำนักปลัด**

มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม
มีมติเอกฉันท์อนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่าย ตามเสนอ
โอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๕ รายการ ดังนี้

หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ก่อนโอน	(+/-) จำนวน เงินที่โอน	งบประมาณ หลังโอน	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง	
เงินเดือน	เงินเดือน พนักงาน	เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนให้แก่ พนักงานส่วน	๔,๙๙๘,๙๖๐	๓,๙๒๙,๐๒๐	๙๕,๐๐๐	-	๓,๘๓๔,๐๒๐	๑. โอนลด เพื่อตั้งจ่ายรายการ ใหม่ หมวด ค่าครุภัณฑ์

		ตำบล						ประเภท ครุภัณฑ์สำรวจ รายการ จัดซื้อค้อนทดสอบ พร้อมจอแสดงผลดิจิทัลและ ฟังก์ชันเสียงเพื่อใช้กับการ ทดสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) สำหรับคอนกรีตทุกประเภท จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๙๕,๐๐๐.- บาท
				๓,๘๓๔,๐๒๐	๓๔,๘๐๐		๓,๗๙๙,๒๒๐	๒. โอนลด เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่า ติดตั้ง) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู -แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ระบบ Inverter (ตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์แนบท้าย) จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๔,๘๐๐.- บาท
				๓,๗๙๙,๒๒๐	๖,๓๐๐	-	๓,๗๙๒,๙๒๐	๓. โอนลด เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ ฉีดหมึก(Inkjet) สำหรับกระดาษ A๓ จำนวน ๑ เครื่อง (ตามเกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ ลง. ๑๕ มี.ค. ๖๒) เป็นเงิน ๖,๓๐๐.-บาท
				๓,๗๙๒,๙๒๐	๒๔,๐๐๐	-	๓,๗๖๘,๙๒๐	๔. โอนลด เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่ รายการ จัดซื้อตู้ลำโพงเคลื่อนที่ มีแอมป์ในตัว ๑๕ นิ้ว USB ลำโพงพร้อมไมล์พกพา ๓๐๐ วัตต์ มีไม้คล้องคู่ ลำโพงล้อยาก ๑๕” เครื่องขยายเคลื่อนที่ ไมโครโฟน จำนวน ๒ ชุด เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐.-บาท
				๓,๗๖๘,๙๒๐	๓๒,๐๐๐	-	๓,๗๓๖,๙๒๐	๕. โอนลด เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่ รายการ จัดซื้อไม้โครโฟนไร้สาย , ไม้คล้องแบบมือถือชนิดไม้ค เดี่ยวในระบบดิจิทัล ๒.๔ GHz ISM Band ประกอบด้วย

							เครื่องรับสัญญาณ GLXD๒ Transmitter with SM๕๘๘ capsule (ไมโครโฟนไร้สาย) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๓๒,๐๐๐.-บาท
รวมโอนลด					๑๙๒,๑๐๐	-	

ประธานสภา
ที่ประชุม

มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม
มีมติเอกฉันท์อนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่าย ตามเสนอ

ประธานสภา

๕.๒ ญัตติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

นายนาวัน มุลมงคล

ผู้เสนอญัตติ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

นายก อบต.หินเหล็กไฟ

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๓)

หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณหมวด

ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

- ขอเชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องชี้แจงต่อที่ประชุม

นางสาววิจิตรา ชิ่งเล็ก

กองการศึกษา ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑
รายการ ดังนี้

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
				ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่	จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	๒๘,๐๐๐	(๑) จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน ๒๘,๐๐๐ บาท -เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล ขนาด ๔๐ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง ให้กับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า ๑) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียด ช อ ง จ อ ภ า พ (Resolution) ๑๙๒๐x๑๐๘๐ พิกเซล แบบ Smart TV ๒) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพ ขั้นต่ำ ๔๐ นิ้ว ๓) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight ๔) สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (Smart TV) ๕) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า ๒ ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณ ภาพและเสียง ๖) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง สัญญาณ รองรับไฟล์ภาพ เพลง และ	(๑) จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน ๒๗,๐๐๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ ความละเอียดจอภาพ ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล ขนาด ๔๐ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๓,๕๐๐.- บาท ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า โดยคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ระดับความละเอียดจอภาพ ๑๙๒๐x๑๐๘๐ พิกเซล ๑) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียด ช อ ง จ อ ภ า พ (Resolution) ๑๙๒๐x๑๐๘๐ พิกเซล ๒) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพ ขั้นต่ำ ๔๐ นิ้ว ๓) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight ๔) สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (Smart TV) ๕) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง

				<p>ภาพยนตร์</p> <p>๗) มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว</p> <p>ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร</p> <p>ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</p> <p>(จัดทำตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์</p> <p>สำนักมาตรฐานงบประมาณสำนัก</p> <p>งบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๒)</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.</p> <p>๒๕๖๑- ๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๑</p> <p>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม</p>	<p>เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง</p> <p>๖) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง</p> <p>รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์</p> <p>๗) มีตัวรับสัญญาณดิจิทัล (Digital) ใน</p> <p>ตัว</p> <p>ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร</p> <p>ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</p> <p>(จัดทำตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์</p> <p>สำนักมาตรฐานงบประมาณสำนัก</p> <p>งบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๒)</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.</p> <p>๒๕๖๑- ๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๑</p> <p>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม</p>
--	--	--	--	--	--

ประธานสภา

ที่ประชุม

ประธานสภา

นายนาวัน มุลมงคล

นายก อบต.หินเหล็กไฟ

มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม

มีมติเอกฉันท์อนุมัติ ให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามเสนอ

๕.๓ **มติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติ**
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ผู้เสนอมติ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.พ.ศ.
๒๕๔๑ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓

หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณหมวด

ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ข้อ ๓๑ การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้
เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทำได้อต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้
มีอำนาจให้เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปี

- ขอเชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องชี้แจงต่อที่ประชุม

กองช่าง ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

นางมลเทียน เชิงชั้น

เจ้าพนักงานธุรการ

หมวด รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/ รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
				ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่างานก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค		๔๒๑,๔๐๐	เพื่อเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขอยลดขนาด หมู่ที่ ๒ บ้านวังโบสถ์ ตำบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง ๓.๗๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๘๕.๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก ด้านซ้ายทางฝั่งขาเข้าซอย ๐.๒๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๓ เมตร และติดตั้งป้าย โครงการสร้างตามแบบแปลนขององค์การ บริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ปรากฏใน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน	เพื่อเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขอยลดขนาด หมู่ที่ ๒ บ้านวังโบสถ์ ตำบลหินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง ๓.๗๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๕๘.๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก ด้านซ้ายทางฝั่งขาเข้าซอย ๐.๒๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๓ เมตร และติดตั้งป้าย โครงการสร้างตามแบบแปลนขององค์การ บริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ปรากฏใน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน

			ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลำดับที่ ๓๒ หน้า ๑๘๔ ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๙๕๖๗ ลองจิจูด ๙๙.๘๗๕๙๒ ค่า จุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๙๕๙๙ ลองจิจูด ๙๙.๘๗๗๕๔ จำนวน ๔๒๑,๔๐๐.-บาท	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลำดับที่ ๓๒ หน้า ๑๘๔ ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๙๕๖๗ ลองจิจูด ๙๙.๘๗๕๙๒ ค่าจุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๙๕๙๙ ลองจิจูด ๙๙.๘๗๗๕๔ จำนวน ๔๒๑,๔๐๐.-บาท
--	--	--	--	---

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ประธานสภาฯ

นายนาวิน มุลมงคล

นายก อบต.หินเหล็กไฟ

มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม
มีมติเอกฉันท์อนุมัติ ให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงตามเสนอ

๕.๔ ญัตติขออนุมัติยกเลิกจ่ายเงินสะสม จำนวน ๔ โครงการ ตามมติที่
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นเงินจำนวน ๓,๐๕๔,๐๐๐ บาท

ผู้เสนอญัตติ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
รอบสระน้ำสาธารณะ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องออก
กำลังภายหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน หมู่ที่ ๙ บ้านขอนแก่น จำนวน
๑,๓๑๙,๗๐๐.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก รอบสระน้ำสาธารณะ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดซื้ออุปกรณ์เครื่อง
ออกกำลังภายหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหินหมู่ที่ ๙ บ้านขอนแก่น ตำบล
หินเหล็กไฟ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๐ เมตร และผิวจราจร
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๘๒ ตารางเมตร และลาน คสล. ขนาดกว้าง ๑๙.๐๐
เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๑๒ ตาราง
เมตร ลงลูกรังรองพื้นทางหนา ๐.๑๐ เมตร สร้างตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนตำบล หินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลำดับที่ ๑๕ หน้า
๓๕๑

ค่าพิกัดสถานที่ก่อสร้างโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๖๕๙๑ ลองจิจูด ๙๙.๘๘๘๐๕

๒. โครงการเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาและฝ้าเพดานอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน และอาคารห้องครัวห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อนุบาลหัวหิน หมู่ที่ ๙ บ้านขอนแก่น จำนวน ๒๖๙,๐๐๐.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่างานเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาและฝ้าเพดานอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน และอาคารห้องครัวห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล
หัวหิน หมู่ที่ ๙ บ้านขอนแก่น ตำบลหินเหล็กไฟ และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน
๑ ป้าย ค่าพิกัดโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๖๖๐๗ ลองจิจูด ๙๙.๘๘๘๐๒

๓. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย
หมู่ที่ ๙ จำนวน ๔๒๕,๓๐๐ บาท ตามรายการ ดังนี้

ลำดับ	ประเภทเครื่องออกกำลังกาย	ราคา
๑	เครื่องออกกำลังกายแขน	๑๙,๐๐๐
๒	เครื่องดึงไหล่ออกกำลังกายแขน	๑๙,๐๐๐
๓	เครื่องลดหน้าท้อง	๑๗,๐๐๐
๔	เครื่องออกกำลังข้อเข่า	๑๓,๐๐๐
๕	เครื่องชิท้อพหน้าท้อง	๘,๙๐๐
๖	เครื่องออกกำลังขา	๑๓,๐๐๐
๗	เครื่องดัดหลังลดหน้าท้อง	๑๕,๐๐๐
๘	เครื่องบริหารข้อเข่า จักรยานล้อเหล็ก	๒๔,๐๐๐
๙	เครื่องยกน้ำหนัก	๑๙,๐๐๐
๑๐	เครื่องบริหารไหล่และขา	๑๗,๐๐๐
๑๑	เครื่องลู่วิ่งอเนกประสงค์	๒๙,๐๐๐
๑๒	เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่แบบคู่	๒๙,๐๐๐
๑๓	เครื่องบริหารข้อสะโพกชนิดเหวี่ยงแบบคู่	๒๙,๕๐๐
๑๔	เครื่องดึงแขนลดหน้าท้อง	๑๙,๐๐๐
๑๕	เครื่องชิท้อพหน้าท้องคู่	๒๒,๐๐๐
๑๖	เครื่องเดินลูกกลิ้ง	๒๖,๐๐๐
๑๗	เครื่องออกกำลังกายแขนแบบหมุนวงล้อ ๔ ที่	๒๗,๐๐๐
๑๘	เครื่องออกกำลังกายแขนแบบดันออกคู่	๒๙,๙๐๐
๑๙	เครื่องออกกำลังกายแขนแบบดันออกเดี่ยว	๒๒,๐๐๐
๒๐	เครื่องยกน้ำหนัก (แบบนั่ง)	๒๗,๐๐๐

๔. โครงการติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน จำนวน ๑,๐๔๐,๐๐๐ บาท

๑. ชุดเครื่องส่งวิทยุระบบกระจายเสียงชนิดไร้สายระบบ UHF-FM ประกอบด้วยรายการดังนี้

- (๑) เครื่องส่งวิทยุชนิดไร้สายแบ่งกลุ่มเพิ่ม อย่างน้อย ๕๐ กลุ่ม ๑ เครื่อง
- (๒) เครื่องรับพร้อมขยายสัญญาณ (มอก.๑๑๙๕-๒๕๓๖) ๑ เครื่อง
- (๓) ลำโพงฮอร์นขนาด ๑๕ นิ้ว ๒ ลำโพง ๑ ชุด
- (๔) สายนำสัญญาณขนาด ๘ PDF ๑ ชุด
- (๕) สายอากาศ Folpole ๔ stack ๑ ชุด

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ลำดับที่ ๖ หน้า ๓๘๖

ขอเชิญปลัด อบต.หินเหล็กไฟ ช่วยชี้แจงหลักการและเหตุผลเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

โครงการที่ ๑ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสระน้ำสาธารณะ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน หมู่ที่ ๙ บ้านขนทอง จำนวน ๑,๓๑๙,๗๐๐.- บาท

นางจิราพร รอดภัย
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ

หลักการและเหตุผล สืบเนื่องจากการขอใช้ที่สาธารณะ ในเรื่องของการพัฒนา ซึ่งก็คือ การปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่รกร้าง หรือที่สาธารณะที่ประชาชนในประโยชน์ร่วมกัน มาเป็น ในเรื่องของสนามกีฬา หรือสวนสาธารณะก็แล้วแต่ ในเรื่องขั้นตอนของการขอใช้จะต้อง ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะพิจารณาดำเนินการ จึงเป็นที่มาในเรื่อง ของการดำเนินการขออนุมัติยกเลิกจ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการดังกล่าว เนื่องจากติดใน เรื่องของการที่ยังไม่ได้ขออนุญาตการใช้ที่สาธารณะให้ถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ซึ่งในการใช้ที่สาธารณะจะเป็นไปตามมาตรฐานการดูแลที่สาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งแนวทาง ปฏิบัติมาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศได้บังคับใช้ จึงเป็นที่มาของการขอ อนุมัติยกเลิกจ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการที่ ๑

โครงการที่ ๒ : โครงการเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาและฝ้าเพดานอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน และอาคารห้องครัวห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน หมู่ที่ ๙ บ้านขนทอง จำนวน ๒๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท

หลักการและเหตุผล เนื่องจากไม่มีแผนพัฒนาท้องถิ่นรองรับ ซึ่งขัดต่อระเบียบและก ฎหนังสือสั่งการในเรื่องของการจ่ายขาดเงินสะสมที่จะต้องให้มีแผนพัฒนาท้องถิ่นรองรับใน การใช้จ่ายเงินสะสม

โครงการที่ ๓ : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ ๙ จำนวน ๔๒๕,๓๐๐ บาท ตามรายการ ดังนี้

หลักการและเหตุผล เนื่องจากถ้าตามหลักเราดูจริงจะเห็นได้ว่าปรากฏอยู่ในโครงการ ที่ ๑ ที่กล่าวขอยกเลิกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและลานคอนกรีตเสริม เหล็ก รอบสระน้ำสาธารณะ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องออก กำลัง ภายหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน หมู่ที่ ๙ บ้านขนทอง แต่เมื่อ ตรวจสอบในเรื่องของเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวในแผนแล้ว จะไม่มี วัตถุประสงค์ในการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาเอาไว้ในโครงการดังกล่าว จึงเป็นที่มาขอการขอ อนุมัติยกเลิกจ่ายขาดเงินสะสม

โครงการที่ ๔ : โครงการติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน จำนวน ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท

หลักการและเหตุผล เมื่อได้ตรวจสอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ แล้วปรากฏว่าในการประเมินที่ตั้งไว้ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ที่คำนวณต่อจุด/ จุดละห้าหมื่นกว่าบาท จะไม่รวมในเรื่องของแม่ข่าย เครื่องส่งวิทยุเสียงไร้สาย เมื่อในแผน ปรากฏในตัวของแม่ข่าย จึงเป็นที่มาของการขออนุมัติยกเลิกโครงการที่ ๔ จำนวนเงิน เรื่องที่ก่อสร้างลานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ผมในฐานะตัวแทนหมู่บ้าน ก็ได้เข้าประชุม สมาชิกทุกบ้านก็นำมาซึ่งโครงการนี้ การดูแลประชาชนในด้านสุขภาพตัวนี้ก็สำคัญ ไม่ใช่จะ คิดทำขึ้นเอง เรื่องร่างกายของคนในหมู่บ้านการสร้างลานออกกำลังกายก็จะทำให้ สุขภาพแข็งแรงขึ้นมา ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข ซึ่งเป็นสถานที่ที่คนในหมู่บ้านก็ สามารถมาออกกำลังกายได้ ซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าตอนที่มีการรังวัดที่ดินผมก็ได้ถามเจ้าหน้าที่ ที่ดินว่าถ้าออกเป็น ที่สาธารณะประโยชน์แล้ว หมู่บ้านสามารถทำอะไรได้ บ้าง โดยที่ดินได้กล่าวว่าจะทำได้แต่ต้องเป็นมติของหมู่บ้านเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทุกอย่างทำ ได้ ไม่ทราบว่าคุณนี่ท่านปลัดตอบแทนท่านนายกว่าโครงการนี้เป็นของ หมู่ที่ ๙ หรือไม่ ที่ ความผิดที่ผ่านมา ๒๐ กว่าปี นี้เป็นลานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของหมู่บ้าน เราอย่าเพิ่ง คิดไปสร้างถึงสนามกีฬา แต่นี้เพื่อสุขภาพและเพื่อตำบลของเรา และจะฝากไว้ว่าการจะทำ อะไรนี้เป็นมติของหมู่บ้าน

**นายณรงค์เดช อินมี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙**

นายบุญสืบ ดิษฐทองคำ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่
๑๔

ประธานสภา

นายสุตจรีต กลิ่นอยู่
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่
๑๕

ประธานสภา

นายหวัด ด้านกลาง
รองประธานสภา

นางจิราพร รอดภัย
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ

ที่ประชุม

ประธานสภา

กรณีนี้ หมู่ที่ ๙ ทำไม่ได้แล้วหมู่ ๑๔ มีเหตุการณ์เหมือนกัน แล้วตอนนี้มีอะไรๆ มาอยู่ในที่ สาธารณะทั้งนั้นเลย แล้วต้องทำอะไรบ้าง เพราะตอนนี้สับสนเรื่อง ที่หลวง เพราะที่ของ ผมก็มีลานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเหมือนกัน แต่จะมีปัญหาหรือไม่

ในกรณีของ หมู่ที่ ๑๔ ก็ได้รับการอนุมัติจากสภาในการจัดทำสถานที่ออกกำลังกายเป็น ลานคอนกรีต ก็ลักษณะใกล้เคียงกับหมู่ ๙ ก็เป็นที่ นสล. เช่นกัน

ขอสอบถามว่าเรื่องที่ผมเข้าใจแล้วขั้นตอนมาจบบตรงนี้ได้อย่างไร วันที่ออกสำรวจ ออกแบบ จนกระทั่งเม็ดเงินออกมาแล้วก็มาตัด ก็ไม่ทราบว่าจะยังไป เพราะการที่ประมาณราคา ค่าก่อสร้างทุกอย่าง ซึ่งจะต้องจบตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว แต่ตอนนี้มาตัดตอนสุดท้ายเลย และจ่ายขาด ไปแล้วด้วย แล้วที่ผ่านมามหาหมู่บ้านอื่นที่ไปทำไปแล้วเหตุการณ์เหมือนกันละครับ จะทำอย่างไร เพราะพวกท่านรู้กฎหมาย พวกผมไม่รู้กฎหมายหรอกครับ ผิด ถูก จึงอยากทราบว่าแล้วที่ ผ่านมาที่ทำการก่อสร้างไปแล้ว มีการขออนุญาตไม่ถูกต้องจะต้องทำอย่างไร และอีก ๕ หมู่บ้าน ที่จ่ายไปแล้วมีตรงไหนอีกที่เหมือนกรณีนี้ก็ไม่ทราบว่าจะมีปัญหาหรือไม่

ก็เป็นสิ่งที่ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถอภิปรายได้ ไม่สารถบันทึกรายงานการประชุมได้ ตาม ระเบียบการประชุมสภาฯ แต่ก็สามารถให้แง่คิดได้

ขอตั้งข้อสังเกต กรณีตัดงบประมาณหมู่ที่ ๙ อยากจะถามย้อนกลับไปว่า การ ประชาคมหมู่บ้านก็ต้องมีแผน ต่อมาก็เสนอเข้าที่ประชุมสภา ถัดมาก็เสนอผู้บริหาร สำนัก งบประมาณ เพราะอะไรท่านถึงไม่ดูก่อนว่าอะไรทำได้หรือไม่ได้ นี่งบประมาณจะทำอยู่ แล้วอีกไม่กี่วันท่านมาตัด ผมเองก็งง ถ้าไม่มีแผนก็ตัดได้แต่เนี้ยเขามีแผนรองรับ แต่ทำไม่ได้ จึงอยากฝากว่าก่อนที่ท่านจะตัดหรือจะรับเข้าสภาฯ คณะบริหาร สำนักงบประมาณ ท่าน ต้องดูดีๆ ก่อนว่าทำได้หรือไม่ได้ เพราะเสนอเรื่องเข้ามาแล้วชาวบ้านเขาก็หวัง แต่ที่ ทำไม่ได้ชาวบ้านเขาก็ผิดหวัง ก็ขอฝากให้เข้มงวดหน่อยกับเรื่องนี้ มีความเห็นว่า

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง ดำเนินการก่อนที่ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการ ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการ คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพระยะยาว

ดังนั้นโครงการที่ ๑ ที่ขออนุมัติยกเลิกใช้เงินสะสม ยังพอมีเวลาที่จะดำเนินการขออนุญาต ใช้ที่ดินสาธารณะให้เสร็จสิ้น ก่อนดำเนินการจัดหาพัสดุเพื่อก่อนที่ผูกพันได้ทันภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

มีมติเอกฉันท์ ให้ยกเลิกจ่ายเงินสะสมโครงการลำดับที่ ๒-๔ จำนวนเงินรวม ๑,๗๓๔,๓๐๐ บาท สำหรับโครงการที่ ๑ มีมติเอกฉันท์ไม่อนุมัติให้ยกเลิกจ่ายเงินสะสม โดยกำหนดให้ ดำเนินการขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะตามขั้นตอนของกฎหมาย และเมื่อได้รับอนุญาตจึง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบต่อไป

๕.๔ กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(๑) สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

(๒) สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

ข้อกฎหมาย

(๑) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒

มาตรา ๕๓ วรรคแรก ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

ข้อ ๒๑ วรรคแรก การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๑๑ เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้

(๓) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีการกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน

มีมติกำหนดสมัยประชุม ดังนี้

๑) สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- สมัยสามัญ สมัยแรก เดือน มกราคม ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๐ (อยู่ระหว่างสมัยประชุม)
- สมัยสามัญที่ ๒ เดือน พฤษภาคม ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕
- สมัยสามัญที่ ๓ เดือน สิงหาคม ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕
- สมัยสามัญที่ ๔ เดือน ธันวาคม ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕

(๒) สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

- สมัยสามัญ สมัยแรก เดือน มกราคม วันที่ ๑๐ - ๒๔ มกราคม

เรื่องอื่นๆ

ท่านใดมีข้อหาหรือพุดคุยเรื่องโครงการที่จะดำเนินการหรือไม่ ด้วยมีชาวบ้านหลายหมู่บ้านร้องเรียนเรื่องน้ำเสียลำห้วยสามพันนาม ขอให้มีการตรวจสอบและแก้ไขอย่างเร่งด่วน

สอบถามเรื่อง สะพานข้ามลำห้วย หมู่ที่ ๑

ขอให้ช่วยดำเนินการไฟส่องสว่างบริเวณถนนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ สีแยก และเรื่องถนนเป็นหลุม

ขอฝากให้กองช่างสำรวจถนนเป็นหลุม ซอยไร่แลนด์ ประสานงานกับแขวงการ

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๖

ประธานสภาฯ

นายณรงค์เดช อินมี

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙

นายสุตจริต กลิ่นอยู่

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๕

นายอภิชาติ ชูลักษณ์

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔

ประธานสภาฯ

ทางด้วย ส่วนกรณีสะพานข้ามลำห้วย หมู่ที่ ๑ ขอเชิญ ผอ.กองช่าง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

นายรัชพล เลือสอาด
ผู้อำนวยการกองช่าง

กรณีสะพานเชื่อม หมู่ที่ ๑ ตามที่สมาชิกหมู่ที่ ๑๕ สอบถามข้าม บริษัท เอ แอนด์ พี ได้ทำหนังสือขออนุญาต อบต. และอบต.ได้ทำหนังสือส่งต่อไปที่อำเภอแล้ว อำเภอทำหนังสือให้ อบต. ตรวจสอบและดำเนินการว่าเป็นประการใด โดยอำเภอจะแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมการตรวจสอบ ซึ่งกองช่างได้ประสานงานอำเภอแล้ว โดยมีสมาชิก ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมตรวจสอบอีกครั้ง มีข้อสงสัยว่าทำไมไม่มีการก่อสร้างเกิดขึ้นก่อนการขออนุญาต สมาชิกในพื้นที่ยังไม่ทราบแต่มีการก่อสร้างแล้ว รวมถึงระบบน้ำเสียทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนหลายหมู่ จึงขอฝากให้ช่วยดำเนินการ

นายสุตจรีต กลิ่นอยู่
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๕

นายรัชพล เลือสอาด
ผู้อำนวยการกองช่าง

อาคาร ๗ ชั้น เป็นบ้านพักของชาวต่างชาติ มีการขออนุญาตถูกต้อง ส่วนสะพานมีการก่อสร้างก่อนได้รับอนุญาต ซึ่งตามอำนาจหน้าที่ต้องให้ทางอำเภอร่วมตรวจสอบ

นายสุตจรีต กลิ่นอยู่
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๕

กระผมได้ร่วมตรวจสอบกับผู้ใหญ่บ้าน พบว่าสะพานได้ดำเนินการก่อสร้างก่อนได้รับอนุญาต ซึ่งได้รับทราบก่อน และขอสอบถามว่างบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม มีการดำเนินการครบทุกโครงการแล้วหรือไม่อย่างไร

นายทวีศักดิ์ อุดมวิซชากร
ผู้อำนวยการกองคลัง

กรณีที่ท่านสมาชิกสอบถามว่างบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมมีการดำเนินการครบถ้วนทุกโครงการแล้วหรือไม่ นั้น ขออนุญาตชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสำหรับงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมที่สภามีมติอนุมัติเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ๓ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการติดตั้งกระจกโค้งจราจร จำนวน ๓๐ จุด ภายในตำบลหินเหล็กไฟ วงเงินอนุมัติ ๓๗๓,๕๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. โครงการติดตั้งกระจกโค้งจราจร จำนวน ๑๐ ชุด หมู่ที่ ๑๕ วงเงินอนุมัติ ๑๒๔,๕๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย วงเงินอนุมัติ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ลงนามสัญญาซื้อขาย ๒๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท

ส่วนโครงการที่เหลือยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากยังไม่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ

ประธานสภา

ขอให้ ผอ.กองคลัง แจ้งผลการดำเนินการในส่วนของงบลงทุนที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

นายทวีศักดิ์ อุดมวิซชากร
ผู้อำนวยการกองคลัง

สำหรับงบลงทุนที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ นั้น ขอชี้แจงแยกตามแหล่งเงินงบประมาณดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ปี ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๓๐ โครงการ ซึ่งได้มีการดำเนินการแล้ว ๒๕ โครงการ โดยผู้รับจ้าง ส่งมอบงานแล้ว จำนวน ๒๐ โครงการ และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ๕ โครงการ คงเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๕ โครงการ

๒. งบจ่ายขาดเงินสะสม ตามข้อมูลเดิมมีทั้งสิ้น ๓๗ โครงการ และมีการยกเลิกไป ๓ โครงการ คงเหลือ ๓๔ โครงการ และได้ดำเนินการไปแล้ว ๓ โครงการ ดังนั้น จึงคงเหลือเพียง ๓๑ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

๓. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๔๑ โครงการ ดำเนินการแล้ว ๗ โครงการ ดังนี้

- | | | |
|----|--|-------------------------|
| ๑. | ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทียนชัย หมู่ที่ ๒ | ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว |
| ๒. | ก่อสร้างถนน คสล. ซอยพลประเสริฐ หมู่ที่ ๑๓ | ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว |
| ๓. | ก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๑ | รอลงนามในสัญญา |
| ๔. | ก่อสร้างถนน คสล. ซอยชวาทอง หมู่ที่ ๖ | รอลงนามในสัญญา |
| ๕. | ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสามพันนาม - หนองนกน้อย หมู่ที่ ๑๒ | รอลงนามในสัญญา |
| ๖. | ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองเหม ๒ หมู่ที่ ๕ | รอลงนามในสัญญา |
| ๗. | ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสำราญรักษ์ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๘ | รอลงนามในสัญญา |

ประธานสภา
นายทวิศักดิ์ อุดมวิชากร
ผู้อำนวยการกองคลัง

ขอให้แจ้งผู้ที่ชนะการประมูลโครงการที่รอลงนามในสัญญาทั้ง ๕ โครงการด้วย สำหรับโครงการที่ได้ผู้ชนะการประมูลแล้วมีดังนี้

๑. ก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๑ ผู้ชนะการประมูล ได้แก่ บริษัท สถาพรและอวสร จำกัด ประมูลได้ในวงเงิน ๑,๓๒๙,๓๐๐.๐๐ บาท
๒. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยชวาทอง หมู่ที่ ๖ ผู้ชนะการประมูล ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สรรกรก่อสร้าง ประมูลได้ในวงเงิน ๙๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสามพันนาม - หนองนกน้อย หมู่ที่ ๑๒ ผู้ชนะการประมูล ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หัวหินคอนกรีต ๒๐๐๘ ประมูลได้ในวงเงิน ๑,๓๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองเหม ๒ หมู่ที่ ๕ ผู้ชนะการประมูล ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สำราญ คอนสตรัคชั่น ประมูลได้ในวงเงิน ๖๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสำราญรักษ์ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๘ ผู้ชนะการประมูล ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สำราญ คอนสตรัคชั่น ประมูลได้ในวงเงิน ๖๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท

ที่ประชุม
ประธานสภา
นายบุญเกล้า ตั้งถาวรการ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔

รับทราบ
มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่
ขอแจ้งให้ผู้บริหารพิจารณาจัดสรรตามความสำคัญ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องน้ำ หมู่ที่ ๔ ขอให้พิจารณาดำเนินการก่อน เพราะเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งเคยแจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ แล้วว่าขอให้พิจารณาเรียงลำดับความสำคัญในเรื่อง น้ำ ไฟฟ้า ก่อนงานก่อสร้างถนน และขอให้แจ้งเรื่องไฟตก
เรื่องประปา ไฟฟ้า กองช่างได้เสนอหนังสือไปแล้วประมาณเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งรอการประมาณราคาจากการไฟฟ้า และจะดำเนินการทำหนังสือแจ้งไปอีกครั้งหนึ่งให้เร่งดำเนินการ โดยให้หมายเลขโทรศัพท์แก่สมาชิกสภา อบต. ในแต่ละหมู่ไว้ทั้ง ๒ ท่าน แล้วหากทางไฟฟ้าส่งประมาณราคามาแล้วจะรีบดำเนินการให้ภายในปี ๒๕๖๓ สำหรับบงจ่ายขาดเงินสะสม ได้เสนอราคากลางแล้ว จำนวน ๑๘ โครงการ เนื่องจากมีโครงการจำนวนมาก การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และงบประมาณปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ สาเหตุที่ดำเนินการของงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ก่อนนั้น เนื่องจากเป็นโครงการที่ต่อเนื่องกัน สำหรับเรื่องหอชมแปญ หมู่ที่ ๔ จะเร่งดำเนินการให้ และเรื่องไฟตกจะประสานงานกับทางไฟฟ้าให้

นายรัชพล เสือสอาด
ผอ.กองช่าง

นายสุตจรีต กลิ่นอยู่

สอบถามว่า กระเจกโค้ง มีการรับประกันหรือไม่ กรณีแตกเสียหาย

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๕
นายจักริน พ่วงดี
หัวหน้าสำนักปลัด

นายนิยม อิ่มอาบ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖
ประธานสภาฯ
นายจักริน พ่วงดี
หัวหน้าสำนักปลัด

นายสุตจรีต กลิ่นอยู่
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๕
นายจักริน พ่วงดี
หัวหน้าสำนักปลัด
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
นางจิราพร รอดภัย
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ

นายนาวิน มุลมงคล
นายก อบต.หินเหล็กไฟ
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
ปิดประชุม


ชี้แจงว่า กระจกเป็นแอสตนเลส ชัดเงา ไม่ขุ่นมัว ไม่เป็นสนิม เป็นการจัดซื้อและจ้างเหมาในการติดตั้ง และขอฝากสมาชิกช่วยกันสอดส่องดูแลความเสียหาย กรณีเกิดความเสียหายขอให้รายงาน จุดที่ติดตั้งรวมทั้งหมด ๔๐ จุด คงเหลือ ๑๑ จุด แจ้งให้ทราบว่าการตรวจงานก่อสร้างถนนยางพาราของ หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๑๖ เรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ


มีท่านใดมีข้อหาหรืออีกหรือไม่
แจ้งความคืบหน้าเรื่องยกฟ้องทางสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๔ ที่ อบต.หินเหล็กไฟ ตกเป็นจำเลย ชั้นไต่สวนมูลฟ้อง ผลปรากฏว่าศาลยกฟ้อง ส่วนหลักที่นำมาปักไว้คดียังไม่สิ้นสุด ยังไม่สามารถรื้อถอนได้เนื่องจากเป็นคดีอาญาต้องรอผลจนกว่าคดีจะถึงที่สุด


มีความเห็นว่าทำไมทาง อบต.หินเหล็กไฟ ไม่ฟ้องกลับเพราะเขาทำให้ถนนเสียหาย ควรปรึกษากันเพื่อให้เขาคืนสภาพถนนดังเดิม
เห็นว่าเป็นข้อเสนอที่ดี การฟ้องบุคคล เป็นคดีอาญา, การฟ้องเรื่องสภาพถนน เป็นคดีแพ่ง ซึ่งต้องรอให้คดีอาญาสิ้นสุดก่อนจึงจะดำเนินการต่อไปได้
ขอให้ทุกท่านติดตามข่าวสารการเลือกตั้งท้องถิ่น
รับทราบ


ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการศึกษาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๓ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
ขอแจ้งสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙ ว่าศาลปกครองได้นัด วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓


มีท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อหาหรืออีกหรือไม่ หากไม่มีจะขอปิดการประชุมสภาฯ ไม่มี
กล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุม/ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพ ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านไปยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ถูกต้อง เพราะระเบียบมีการตรวจสอบการยื่นภาษีย้อนหลัง ๓ ปี
รับทราบ
เวลา ๑๓.๔๐ น.

ลงชื่อ  ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางจิราพร รอดภัย)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ลงชื่อ  กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายณรงค์เดช อินมี)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๙

ลงชื่อ  กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสายชล บุปผา)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๔

ลงชื่อ  กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางปราณี พานพ่วง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๖

ลงชื่อ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
(นายตรีวัฒน์ สุขศรีพัฒน์)